
 Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Wedi’i Gadarnhau 
25 Ionawr 2024 

 

Dyddiad:  25 Ionawr 2024 Fersiwn:  Wedi’i Gadarnhau Tudalen: 1 o 19 
 

Cofnodion Wedi’i Gadarnhau Cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd 
ar 25 Ionawr 2024  

Fe'i cynhaliwyd yn 3.7, CQ2 ac yn electronig trwy Microsoft Teams 
Wedi'i ffrydio'n fyw ar y Rhyngrwyd 

 
Yn bresennol: 
Jan Williams (JW) Cadeirydd 
Huw George (HG) Prif Weithredwr Dros Dro  
Sumina Azam (SA) Cyfarwyddwr Polisi Cenedlaethol ac Iechyd 

Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol 
Sefydliad Iechyd y Byd 

Iain Bell (IB) Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth ac 
Ymchwil Iechyd y Cyhoedd 

Claire Birchall (CB) Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro 
Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol 
Perthynol i Iechyd 

Diane Crone (DC) Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol) a 
Chadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, 
Diogelwch a Gwella 

Kate Eden  (KE) Cyfarwyddwr Anweithredol ac Is-
gadeirydd 

Nick Elliott (NE) Cyfarwyddwr Anweithredol (Data a 
Digidol) a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu Corfforaethol  

Sian Griffiths  (SG) Cyfarwyddwr Anweithredol (Iechyd y 
Cyhoedd) a Chadeirydd y Pwyllgor 
Gwybodaeth ac Ymchwil 

Meng Khaw (MK) Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau 
Diogelu Iechyd a Sgrinio, Cyfarwyddwr 
Meddygol Gweithredol. 

Neil Lewis (NL) Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro a 
Chyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol 

Mohammed Mehmet (MM) Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod 
Lleol) a Chadeirydd y Pwyllgor Pobl a 
Datblygu Sefydliadol 

Tamsin Ramasut (TR) Cyfarwyddwr Anweithredol (Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth) 

Kate Young (KY) Cyfarwyddwr Anweithredol (Y Trydydd 
Sector) 

 
Yn bresennol: 
Liz Blayney (LB) Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Rheolwr 

Llywodraethu’r Bwrdd  
Sarah Brewer (SB) Rheolwr Ymgysylltu â Gweithwyr  

(ar gyfer eitemau 5 a 6.2 ar yr Agenda) 
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Marie Brousseau-
Navarro 

(MBN) Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr 
Iechyd, Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru (ar gyfer eitem 4) 

Jordan Everitt (JE) Cyd-Gadeirydd Rhwydwaith Staff Ymlaen 
(ar gyfer eitem 5) 

Jim McManus (JM) Cyfarwyddwr Cenedlaethol Iechyd a 
Llesiant 

Paul Veysey (PV) Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned 
Fusnes y Bwrdd 

Derek Walker (DW) Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru (ar gyfer eitem 4) 

Gruff Weston (GW) Cyd-Gadeirydd Rhwydwaith Staff Ymlaen 
(ar gyfer eitem 5) 

Ymddiheuriadau: 
John Boulton  (JB) Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella 

Ansawdd a Diogelwch Cleifion y 
GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru 

Tracey Cooper (TC) Prif Weithredwr 
Claire Sullivan (CS) Cynrychiolydd ochr staff 
Angela Williams (AW) Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau a 

Chyllid 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 11:00 
 

ICC 2024.01.25/1 Croeso ac Ymddiheuriadau 
Croesawodd JW bawb i’r cyfarfod, gan estyn croeso cynnes i’r rhai a oedd yn 
arsylwi’r trafodion ar-lein. Nododd mai'r Bwrdd yw Corff Llywodraethol y sefydliad, 
gyda chyfrifoldebau penodol am: osod cyfeiriad strategol; adeiladu a chynnal 
partneriaethau strategol; pennu derbynioldeb risg strategol a goruchwylio risgiau 
strategol; craffu ar gyflawni yn ystod y flwyddyn yn erbyn cynlluniau; cynnal 
llywodraethu da a gosod naws a diwylliant sefydliadol. 
 
O ran naws a diwylliant, roedd y Bwrdd yn hyrwyddo diwylliant dysgu, un lle, os 
nad oedd rhywbeth yn mynd yn ôl y disgwyl, roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
ymddiheuro, yn mynd ati i unioni pethau a gwneud gwelliannau ar gyfer y dyfodol. 
Roedd y Bwrdd eisiau i bawb ddod i'r gwaith a bod yn nhw eu hunain, heb ofni 
anfantais na gwahaniaethu o unrhyw fath, gan gynnwys o unrhyw fath o 
ymddygiad ffobig. Canfu'r Bwrdd fod hyn yn annerbyniol ac anogodd JW unrhyw 
un a oedd yn destun gwahaniaethu o'r fath i ddefnyddio'r prosesau sydd ar gael i 
dynnu sylw ato. Gofynnodd hefyd i unrhyw un a welodd/glywodd am unrhyw 
wahaniaethu o'r fath i adrodd amdano, gan na ddylai neb ddioddef unrhyw 
anghyfiawnder. Roedd y Bwrdd hefyd eisiau i staff ffynnu a datblygu, gan gyrraedd 
eu llawn botensial, gyda gwir ymdeimlad o berthyn i'r sefydliad. 



 Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Wedi’i Gadarnhau 
25 Ionawr 2024 

 

Dyddiad:  25 Ionawr 2024 Fersiwn:  Wedi’i Gadarnhau Tudalen: 3 o 19 
 

 
Cynhaliodd y Bwrdd ei fusnes yn unol ag Ymddygiad ffurfiol y Bwrdd; roedd hwn 
yn cyfeirio at ddarllen yr holl bapurau cyn y cyfarfod, gan wneud y gorau o'r amser 
a oedd ar gael ar gyfer trafodaethau ar y diwrnod. Glynodd y Bwrdd hefyd at 
Werthoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cydweithio, gydag ymddiriedaeth a pharch, 
i wneud gwahaniaeth 
 
Yna rhoddodd JW grynodeb o'r eitemau ar yr Agenda. 
 
Nododd y Bwrdd ymddiheuriadau gan Tracey Cooper, John Boulton, Claire 
Sullivan, ac Angela Williams.  
 
ICC 2024.01.25/2 Datganiadau o Fuddiannau 
Gofynnodd JW am Ddatganiadau o Fuddiannau heblaw'r rhai a gofnodwyd eisoes 
ar y Gofrestr Datganiadau o Fuddiant. Nid oedd unrhyw ddatganiadau eraill.  
 
ICC 2024.01.25/3 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd 
ICC 2024.01.25/3.1 Adroddiad y Prif Weithredwr 
Wrth gyflwyno Adroddiad y Prif Weithredwr, tynnodd HG sylw at: 
 

• Cyfarfodydd chwarterol Asiantaethau Iechyd Cyhoeddus y DU; roedd y 
cyfarfodydd yn adeiladol ac yn ysgogi trafodaethau cydweithredol rhwng y 
pedair gwlad gydag ymrwymiad clir i gydweithio ar faterion allweddol.  

• Cyfarfod canol blwyddyn y Tîm Gweithredol ar y Cyd (JET) ar 6 Rhagfyr, 
2023, gyda Thîm Gweithredol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn Llywodraeth Cymru. Roedd y cyfarfod adeiladol hwn wedi ymdrin ag 
amrywiaeth o faterion allweddol ac estynnodd HG ei ddiolch i'r staff a oedd 
wedi helpu i baratoi set o bapurau cynhwysfawr a llawn gwybodaeth i 
gefnogi'r trafodaethau. Nid oedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei 
chrynodeb ysgrifenedig o gyfarfod JET o hyd.  

• Mae’r llythyr diweddar gan Brif Weithredwr GIG Cymru, yn cadarnhau bod 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau ar y lefel isaf bosibl o fonitro 
uwchgyfeirio ac y byddai’n parhau i fod ar drefniadau monitro arferol ar 
gyfer 2024/25. 

• Ymchwiliad Cyhoeddus COVID-19; nododd HG fod TC bellach yn 
canolbwyntio'n llwyr ar baratoi ar gyfer Modiwl 2B yr Ymchwiliad. Yna 
gwahoddodd PV i roi rhagor o fanylion: 
- Roedd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru statws Cyfranogwr Craidd ar gyfer 

Modiwl 2B; roedd gwaith ar y gweill i ddarparu ymateb sefydliadol 
cynhwysfawr ac effeithiol i'r ceisiadau am dystiolaeth. Roedd PV yn 
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disgwyl i Dîm yr Ymchwiliad ofyn am dystiolaeth lafar gan nifer o staff 
Iechyd Cyhoeddus Cymru; byddai pob tyst yn cael cefnogaeth drwy gydol 
y broses.  

- Roedd Modiwl 4, a drefnwyd i ddechrau ar gyfer haf 2024, bellach wedi’i 
ohirio heb unrhyw ddyddiad wedi'i aildrefnu ar hyn o bryd.   

- Rhoddodd PV hefyd yr wybodaeth ddiweddaraf am sesiwn arfaethedig 
Pwyllgor y Senedd ar COVID-19. Byddai hyn yn digwydd yn dilyn 
cyhoeddi Adroddiad Modiwl 1 yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn ddiweddarach 
yn 2024 a byddai'n canolbwyntio ar unrhyw fylchau yng ngwaith yr 
Ymchwiliad. 

• Ymweliad diweddar Efa Gruffudd Jones, Comisiynydd y Gymraeg. Rhoddodd 
KE ddiweddariad ar yr ymweliad a’r trafodaethau cadarnhaol; nododd y cyfle 
i rannu arferion da ar draws y sefydliad, gan wreiddio a meithrin y Gymraeg 
ymhellach.  

• Ymweliad y Comisiynydd Atal Caethwasiaeth sydd newydd ei benodi ar gyfer 
Cymru a Lloegr.  

  
Diolchodd JW i KE am arwain ar yr ymweliad a'r trafodaethau, gan nodi hyn fel 
enghraifft o'r ffordd yr oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ceisio ymgysylltu'n 
effeithiol â'r holl Gomisiynwyr. 
 
Llongyfarchodd JW TC hefyd ar ei phenodiad i Fwrdd Gweithredol Cymdeithas 
Ryngwladol Sefydliadau Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (IANPHI).  
 
Nododd y Bwrdd Adroddiad y Prif Weithredwr a chymerodd sicrwydd o'r 
Adroddiad a'r trafodaethau yng nghyfarfod y Bwrdd.  
 
ICC 2024.01.25/3.2 Trosolwg Diweddaraf o Iechyd y Cyhoedd 
Gan gyfeirio at Ddangosfwrdd Trosolwg Cyflym Iechyd y Cyhoedd, tynnodd IB sylw 
at y canlynol: 
 

• Mae’r sefyllfa o ran gallu’r system i ymateb yn parhau i fod yn weddol gyson 
ar lwybrau atgyfeirio; roedd y llinellau tuedd yn weddol gyson ar draws 
byrddau iechyd (BIau). Dangosodd dadansoddiad fesul arbenigedd 
ostyngiad mewn amseroedd aros trawma ac orthopedig a llawfeddygaeth 
gyffredinol, ond cynnydd mewn oedi ar gyfer arbenigeddau eraill, gan 
gynnwys offthalmoleg; roedd y lefel hon o ronynnedd yn dangos yr angen 
am gamau gweithredu â ffocws sy'n seiliedig ar arbenigedd.  

• Roedd y sefyllfa o ran marwolaethau gormodol o bob achos ar y cyfartaledd 
pum mlynedd, neu'n is mewn rhai achosion. 
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• O ran ymddygiad iach, cyfeiriodd IB at ostyngiad mewn ymddygiadau 
ysmygu; galwodd hyn am ofal gan fod y duedd yn tueddu i fod yn 
gyfnewidiol. Nid oedd unrhyw newidiadau mewn data ymddygiad iechyd 
arall.  

• O ran penderfynyddion ehangach iechyd, roedd yr argyfwng costau byw yn 
parhau i effeithio ar bobl yn arbennig o ran lefelau rhent, morgeisi a biliau 
ynni. Arhosodd lefelau diweithdra ac anweithgarwch yn ddigyfnewid ar y 
cyfan.  

• Parhaodd y gwaith o fonitro cyflyrau cronig, gyda ffocws ar ddiabetes, i lywio 
gwaith atal diabetes Cymru gyfan a rheolaeth glinigol diabetes ar lefel 
byrddau iechyd. Aeth IB ymlaen i grynhoi trafodaethau Bwrdd Arwain GIG 
Cymru a’r cynigion sy’n cael eu datblygu, gan gynnwys ffocws cenedlaethol 
ar y bwndel o wyth dangosydd.  

 
Yna gwahoddodd JW JM i roi sylwadau ar ei bresenoldeb ef a Zoe Wallace ym 
Mhwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd (HSCC) ar 24 Ionawr. Nododd 
JM: 

• Roedd eu presenoldeb yn y Pwyllgor yn canolbwyntio ar friffio Aelodau HSCC 
fel rhan o'u Hymchwiliad i Gefnogi pobl â chyflyrau cronig; roedd hyn yn 
dilyn ymlaen o gyflenwi papur briffio manwl cyn y sesiwn.  

• Roedd data’n dangos bod nifer y bobl â chyflyrau cronig yr oedd angen 
cymorth arnynt yn cynyddu i’r pwynt, heb weithredu, y gallai lefel y cymorth 
iechyd a gofal cymdeithasol sydd ei angen ddod yn anghynaliadwy o fewn y 
degawd nesaf.  

• Roeddent wedi nodi dwy flaenoriaeth allweddol ar gyfer yr HSCC (i) 
darparu'r gofal gorau posibl i'r bobl hynny sy'n byw gyda chyflwr cronig, ac 
(ii) ysgogi symudiad strategol tuag at atal.  

• Nododd JW a JM ymgysylltiad cryf aelodau'r HSCC a'r ymrwymiad i 
weithredu. 

• Nododd JW hefyd y gwaith sydd ar y gweill i ymgysylltu â byrddau iechyd, 
gyda sesiwn Bwrdd ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
wedi’i chynllunio ar gyfer mis Ebrill. 

 
Yna gwahoddodd JW gwestiynau: 
 
Cyfeiriodd KE at y cyhoeddiad diweddar am golli nifer o swyddi yn Tata Steel ym 
Mhort Talbot. O ystyried y sylfaen dystiolaeth ar effeithiau diweithdra torfol a nodir 
yn Adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Ddiweithdra Torfol – Atal ac Ymateb o 
Safbwynt Iechyd Cyhoeddus, gofynnodd am y cymorth sydd ar gael i’r rhai sy’n 
colli swyddi. Cadarnhaodd IB fod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIP) 
yr wybodaeth ar gael am effeithiau digwyddiadau diweithdra torfol ac y byddai 
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Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i ddarparu’r holl dystiolaeth sydd ar gael i 
gefnogi’r bwrdd iechyd a’i bartneriaid.   
 
Gofynnodd JW i IB rannu’r Adroddiad yn cyfeirio at y sylfaen dystiolaeth ar 
ddiweithdra torfol i holl aelodau'r Bwrdd. 
 
Cam Gweithredu: IB 
 
Gwahoddodd JW MK i roi diweddariad ar yr achosion o Clostridium difficile (C.diff) 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Nododd MK: 
 

• Nododd y Dangosfwrdd fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi 
adrodd am lefelau uchel o C.diff ers peth amser, gyda chyfradd o 68 o 
achosion fesul 1000 o gymharu â chyfradd darged o 25 fesul 1000.  

• Yn ei rôl fel cefnogwyr system, roedd tîm y Rhaglen Heintiau, Ymwrthedd 
Gwrthficrobaidd a Phresgripsiynu sy’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HARP) 
wedi ymgysylltu â’r Bwrdd Iechyd dros gyfnod o amser, i gynorthwyo ac 
annog gweithredu â ffocws ar atal a rheoli heintiau, gan gynnwys ymgorffori 
prosesau llywodraethu effeithiol i olrhain a rheoli cyfraddau heintiau.  Byddai 
dilyniannu Genom Cynlluniedig yn dangos a oedd clystyrau C.diff yn 
ymwneud â lledaeniad mewn ysbytai. 

• Gallai unrhyw bryderon ynghylch rheoli heintiau sy'n gysylltiedig â gofal 
iechyd fod yn destun i lefel y Prif Swyddog Gweithredol uwch, pe bai lefel y 
pryder yn galw am hynny. 

• Mae'r Cynllun Gweithredu pum mlynedd ar Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal 
Iechyd yn nodi'r sbardunau ar gyfer newid a gwelliant ledled Cymru; roedd 
y dull strategol hwn yn ategu'r gwaith cymorth â ffocws sydd ar y gweill 
gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.   

 
Diolchodd JW i MK am y crynodeb defnyddiol. 
 
Bu'r Bwrdd yn trafod ac yn craffu ar Adroddiad y Dangosfwrdd Trosolwg Cyflym 
a chymerodd sicrwydd o'r adborth a'r sylwadau. 
 
ICC 2024.01.25/3.3 Adroddiad Perfformiad Integredig (Mis 9), 

Adroddiad Cyllid a Chofrestr Risg Strategol 
Wrth gyflwyno'r Adroddiad Perfformiad Integredig, gwahoddodd JW HG i roi 
crynodeb. Tynnodd HG sylw at y canlynol: 
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• Y gwaith a wnaed, ac a drafodwyd yn fanwl yng nghyfarfod diwethaf y 
Bwrdd, i ail-fformatio'r adroddiad a chynnwys adrannau 'Dan Sylw'. Byddai 
gwaith yn parhau am weddill 2023/24 i fireinio'r adroddiad ymhellach, mewn 
pryd ar gyfer 2024/25. 

• Roedd y Tabl, ar dudalen 4 o'r Adroddiad, yn rhoi ymateb i'r materion a 
godwyd mewn trafodaethau blaenorol. Rhoddodd hyn sicrwydd i'r Bwrdd 
ynghylch y camau a gymerwyd yn erbyn yr holl adborth a sylwadau. Roedd 
yn cynnwys cadarnhad o ymgysylltu ac ymwneud â rhanddeiliaid allanol, 
gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 

• Cydnabu HG y sylwadau a wnaed tua diwedd y blynyddoedd blaenorol mewn 
perthynas â nifer y cerrig milltir y trefnwyd eu cyflawni yn Chwarter 4; 
cadarnhaodd fod 92% o holl gerrig milltir 2023/24 ar y trywydd cywir i gael 
eu cyflawni yn ystod y flwyddyn. Mae ddim ond yn briodol ac yn dderbyniol 
y bod cerrig milltir yn symud i 2024/25 oherwydd ffactorau na ragwelwyd. 
Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddai'r sefydliad yn cyflawni dros 90%, 
cyflawniad sylweddol o ystyried y gwaith dan sylw. Rhoddodd HG 
ddiweddariad hefyd ar y % gwariant yn erbyn y dyraniad cyfalaf, gan nodi 
dau faes gwariant a nodwyd yn erbyn Chwarter 4, a oedd yn destun 
hysbysiad hwyr gan Lywodraeth Cymru. Yn 2024/25 byddai ffocws pellach 
ar ledaenu gwariant ar draws y chwarteri ariannol. 

 
Aeth HG â’r Bwrdd drwy brif adrannau’r adroddiad wedyn: 
 
Pobl a Llywodraethu 
 
Adolygodd NL yr adran 'Dan Sylw' ar Adolygiadau Gwerthuso a Datblygu. 
Amlinellodd yr heriau a'r gwaith gwella sydd ar y gweill/yn yr arfaeth. 
 
Gwahoddodd JW MM i wneud sylwadau; cadarnhaodd fod y Pwyllgor Pobl a 
Datblygu Sefydliadol (PODCOM) yn mynd ati i nodi ac ymateb i faterion a godwyd 
ar lefel y Bwrdd; byddai cyfarfod nesaf PODCOM yn cynnwys 'plymio dwfn' yn 
erbyn cydymffurfiaeth ac yn edrych ar systemau arfarnu, yn gyffredinol a'r rhai ar 
gyfer grwpiau proffesiynol penodol. Byddai ef ac NL yn adrodd yn ôl yng 
nghyfarfod nesaf y Bwrdd. 
 
Cam Gweithredu: MM/NL    
 
Llywodraethu Ariannol 
  

• Tynnodd HG sylw at y sefyllfa ariannol fanwl a nodwyd yn yr adroddiad a 
chadarnhaodd fod y sefydliad ar y trywydd cywir i gyflawni’r holl dargedau 
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ac adrodd ar sefyllfa adennill costau ar gyfer diwedd blwyddyn 2023/24. 
Aeth HG ymlaen i nodi nad oedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dyraniad 
2024/25 eto; roedd ef a'r Tîm Cyllid yn symud ymlaen gyda chynllunio 
ariannol cymaint â phosibl heb y llythyr dyraniad. 

• Parhaodd y gwaith o fonitro cyllidebau a chynlluniau gwariant fesul llinell, 
gan weithio gyda thimau i sicrhau rheolaeth ariannol gadarn.  

• O ran gwariant cyfalaf, gwnaeth HG sylwadau ar ganlyniad y cais am gyllid 
seiberddiogelwch, a chymeradwyaeth ar gyfer y camerâu DESW newydd. 

 
Yna gwahoddodd HG gwestiynau: 
 
Croesawodd NE y cadarnhad o gyllid ar gyfer offer technegol newydd a gofynnodd 
am sicrwydd y byddai hyn yn digwydd yn ystod y flwyddyn. Cadarnhaodd HG mai 
dyma oedd y sefyllfa; cydnabu hefyd y pwysau sylweddol ar y tîm caffael bach a 
chydnabod eu gwaith caled a'u cyfraniad sylweddol wrth ysgogi newid.  
 
O ran caffael, cydnabu JW yr angen, am wybodaeth fasnachol sensitif, i ystyried 
contractau caffael mewn sesiynau Bwrdd preifat; cadarnhaodd serch hynny y 
gallai ac y byddai gwybodaeth am y dyfarniad terfynol yn cael ei rannu yn sesiynau 
cyhoeddus y Bwrdd. Cadarnhaodd HG y byddai'r wybodaeth hon yn cael ei 
chynnwys yn yr Adroddiad Perfformiad Integredig yn gynnar yn 2024/25, o bosibl 
fel atodiad i'r papurau.   
 
Llywodraethu Gwybodaeth 
 
Tynnodd CB sylw at y chwe achos o dor diogelwch data yr adroddwyd amdanynt; 
cadarnhaodd nad oedd angen adrodd ar unrhyw un ohonynt i'r Comisiynydd 
Gwybodaeth.  
 
Llywodraethu Clinigol 
 
Nododd CB fod monitro digwyddiadau yn parhau'n gadarn, gyda gwytnwch yn y 
system; roedd nifer o ddigwyddiadau wedi bod yn anodd eu datrys ac effeithiodd 
hyn yn andwyol ar gau digwyddiad yn amserol. Cadarnhaodd fod y digwyddiadau 
hynny yn symud tuag at eu datrys. 
 
Gofynnodd JW am yr hyfforddiant sydd ar gael ar ddefnyddio system DATIX. 
Dywedodd CB nad oedd hyn yn rhan o ofynion hyfforddiant gorfodol, er gwaethaf 
ymdrechion i'w gynnwys. Parhaodd gwaith i gynnig hyfforddiant o'r fath ar draws 
y sefydliad ac roedd yn cynnwys targedu dechreuwyr newydd. Byddai cyflwyno 



 Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Wedi’i Gadarnhau 
25 Ionawr 2024 

 

Dyddiad:  25 Ionawr 2024 Fersiwn:  Wedi’i Gadarnhau Tudalen: 9 o 19 
 

system DATIX ddiwygiedig yn Haf 2024 yn gofyn am ffocws ychwanegol ar 
hyfforddiant.   
 
Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 
 
Nododd HG y cyfeiriad at faterion allweddol yr IMTP yn gynharach yn y cyfarfod; 
yna gwahoddodd unrhyw gwestiynau:   
 
Croesawodd NE ddull a fformat diwygiedig yr adroddiad; byddai hyn yn gymorth i 
gynllunio prosesau craffu 2024/25. 
 
Croesawodd MM y cyflawniad disgwyliedig o 92% o'r cerrig milltir a'r sicrwydd yr 
oedd hyn yn ei roi. Soniodd am y rhyngberthynas rhwng y camau gweithredu a’r 
cerrig milltir a nodir yn y Cynllun ac amcanion strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru; 
roedd gofyn bod y rhain yn cael eu halinio. Cadarnhaodd HG y bwriad i osod cerrig 
milltir 2024/25 yng nghyd-destun ehangach gwerthoedd ac amcanion strategol y 
sefydliad er mwyn sicrhau aliniad llawn. Nododd JW y byddai cyfarfod Bwrdd mis 
Mawrth yn rhoi cyfle i’r Bwrdd ystyried y pwynt hwn, yn ystod y drafodaeth ar 
IMTP 2024/27. 
 
Newid Hinsawdd 
 
Tynnodd HG sylw at ehangder y gwaith sydd ar y gweill fel rhan o flaenoriaeth 
strategol newid hinsawdd. Cadarnhaodd JW y byddai'r Bwrdd, o 2024/25, yn 
derbyn adroddiadau yn canolbwyntio ar lywodraethu hinsawdd ar lefel Bwrdd. 
Roedd hi, KE a HG wedi cyfarfod i ystyried sut beth oedd llywodraethu da ar lefel 
y Bwrdd ac wedi dod i'r casgliad bod y dangosyddion allweddol eisoes ar gael. 
Byddai HG yn ymgorffori'r adroddiad hwn yn yr IPR ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 
Cam Gweithredu: HG  
 
Sgrinio, Brechiadau ac Imiwneiddiadau, Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd  
 
Tynnodd MK sylw at y ddwy raglen sgrinio nad ydynt wedi adfer yn llawn eto: Bron 
Brawf Cymru a Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru.  
 
Ar gyfer Bron Brawf Cymru roedd y brif broblem yn ne ddwyrain Cymru lle'r oedd 
problemau system yn effeithio ar amserlenni ar gyfer menywod a oedd wedi cael 
mamogram ac yr oedd angen gwasanaethau symptomatig dilynol arnynt. 
Cadarnhaodd y camau sydd ar waith i fynd i'r afael ag amseroedd aros ar gyfer 
asesiad a thriniaeth symptomatig; roedd hyn wedi arwain at sefyllfa llawer gwell, 
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gydag amseroedd aros o dros 36 mis i lawr o 70,000 i 5,323 a chynlluniau ar waith 
i sicrhau gostyngiadau pellach. Nod y Tîm Sgrinio oedd gwella yn ne ddwyrain 
Cymru erbyn Chwarter 2 2024/25, gydag adferiad yng ngweddill Cymru cyn 
diwedd y flwyddyn ariannol hon.   
 
O ran Sgrinio Llygaid Diabetig, er bod gweithgarwch yn cynyddu, roedd y galw 
hefyd yn cynyddu, gydag effaith ddilynol ar y llwybr cyflawni. Roedd y defnydd o 
faniau symudol TENOVUS wedi cyfrannu at y sefyllfa well; nod y Tîm oedd 
ailgomisiynu faniau TENOVUS i gefnogi cynnydd pellach yn 2024/25.  
 
Ymunodd JW â KE i ddiolch i MK, Sharon Hillier a'r Tîm Sgrinio cyfan am eu gwaith 
nodedig yn adfer rhaglen sgrinio Bron Brawf Cymru o fewn yr amserlenni a 
osodwyd. 
 
O ran brechiadau, rhoddodd MK yr wybodaeth ddiweddaraf am ddau glefyd y gellir 
eu hatal: 
 

• Roedd hysbysiad diweddar UKHSA ynghylch y Frech Goch yn ymwneud yn 
bennaf â brigiad o achosion yn rhanbarth gorllewin Canolbarth Lloegr.  
Nododd natur drosglwyddadwy iawn y frech goch a'r effaith mewn 
cymunedau lle roedd cyfraddau brechu yn isel; roedd y rhain yn aml mewn 
ardaloedd mwy difreintiedig, ac yn gwaethygu anghydraddoldebau 
sylfaenol. 
 
Roedd cyfraddau brechu ar gyfer y frech goch, clwy'r pennau a rwbela cyfun 
(MMR) yn is na'r targed o 95%, gyda'r cyfraddau brechu isaf yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig. Parhaodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i 
gefnogi gwasanaethau brechu byrddau iechyd i ddarparu cymorth strategol 
ac i dargedu’r cymunedau hynny sydd fwyaf mewn perygl.  

 
• Lefelau isel o ferched beichiog sy'n cael brechiad pertwsis. Er bod cyfradd 

uchel yn manteisio ar y brechiad 6 mewn 1 a gynigiwyd i blant, roedd nifer 
y merched beichiog yn isel, gan ostwng o 70% i 60% ar gyfer y grŵp hwn; 
roedd brechiad yn cynnig mwy o imiwnedd i fabanod newydd-anedig nes 
iddynt gael eu brechiadau ar ôl 8 wythnos. Roedd rhaglenni gwyliadwriaeth 
arferol wedi nodi'r cynnydd yn nifer yr achosion o'r pâs. 

 
Diolchodd JW i MK am y diweddariad ac estynnodd ddiolch y Bwrdd i Chris Johnson 
am arwain ar ymgyrch cyfryngau llawn gwybodaeth ac effeithiol ar y frech goch.  
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Ar Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HAIs), cyfeiriodd MK at y drafodaeth 
gynharach; tynnodd sylw hefyd at y dull presennol o olrhain organebau amrywiol 
fel rhan o'r Dangosfwrdd, gan rannu gwybodaeth wyliadwriaeth yn rheolaidd â 
byrddau iechyd i gefnogi rheolaeth leol.  
 
Ystyriodd y Bwrdd sefyllfa ariannol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 31 Rhagfyr 2023, 
a chymerodd sicrwydd o’r trafodaethau a’r camau gweithredu. 
 
ICC 2024.01.25/3.4 Pwyllgorau’r Bwrdd: Adroddiad gan 

Gadeiryddion Pwyllgorau 
Wrth gyflwyno'r eitem hon, nododd JW fod Pwyllgorau'r Bwrdd yn cyflawni rôl 
sylweddol, gan alluogi trafodaethau ar lefel Bwrdd llawn i ganolbwyntio ar faterion 
a risgiau strategol allweddol. Yna gwahoddodd gadeiryddion y Pwyllgorau i dynnu 
sylw at unrhyw faterion yr hoffent iddynt gael eu dwyn i sylw'r Bwrdd llawn. 
 
Y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd (KRIC) 
 
Cadarnhaodd SG fod gwaith yn mynd rhagddo ar yr agendâu ymchwil, data a 
gwaith partneriaeth digidol ac academaidd. Yn ogystal, roedd KRIC wedi 
ymgymryd â dau weithgaredd i fynd 'at wraidd y mater', un ar newid hinsawdd a'r 
ail ar gaethiwed (yn benodol gamblo a chaethiwed i gyffuriau). 
 
Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella (QSIC) 
 
Tynnodd DC sylw at waith yn archwilio'r dulliau gorau o adrodd ar raglenni sgrinio. 
Roedd gweithdy wedi nodi opsiynau a nododd CB fod yna ddull a ffafrir; roedd hyn 
yn destun profion ar hyn o bryd. 
 
Nid oedd y PODCOM na'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol wedi 
cwrdd ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd.  
 
Nododd y Bwrdd yr adroddiad a chymerodd sicrwydd o'r cynnwys a'r 
diweddariadau a ddarparwyd yn y cyfarfod.  
 
ICC 2024.01.25/3.5 Crynodeb o Bolisïau Corfforaethol - Diweddariad 

Blynyddol 
Wrth gyflwyno’r eitem, tynnodd PV sylw at: 
 

• Y data sydd wedi'i gynnwys yn yr Adroddiad Perfformiad Integredig. 
• Roedd y papur Polisïau Corfforaethol: yn nodi'r dull a ddefnyddiwyd i adolygu 

a chynnal polisïau corfforaethol; nododd y dylai'r Bwrdd gynnal adolygiad 
blynyddol o'r dull.  
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• Roedd 150 o bolisïau ar draws y sefydliad, rhai ohonynt yn bolisïau Cymru 
gyfan ac nad oeddent yn destun newid ar lefel sefydliadol. 

• O’r 150 o bolisïau: roedd 103 yn gyfredol a 47 wedi dyddio; roedd 15 o'r 
olaf yn bolisïau Cymru gyfan. 

• Parhaodd y gwaith gwella flwyddyn ar ôl blwyddyn; yn 2022/3, roedd 45% 
o bolisïau'r sefydliad yn gyfredol; roedd hyn bellach wedi cynyddu i 69% 
gyda 63 o bolisïau wedi'u hadolygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

• Roedd cynnal ac adolygu polisïau yn fater sefydliad cyfan.  
• Cyfeiriodd LB at yr atodiadau a'r dadansoddiad a ddarparwyd ar bolisïau, 

ynghyd â'r cynllun rheoli ôl-groniad. 
 
Diolchodd JW i PV a'i dîm am eu gwaith sylweddol yn cydlynu'r rhaglen adolygu 
polisi. Er bod gan Uned Busnes y Bwrdd y rôl honno, roedd perchnogaeth o'r 
gwaith i leihau'r ôl-groniad a sicrhau rhaglen dreigl gynaliadwy yn nwylo'r Tîm 
Gweithredol. 
 
Rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i'r crynodeb blynyddol o bolisïau corfforaethol a 
chymerodd sicrwydd ynghylch y cynllun blaenoriaethu a'r cynnydd yn ystod y 
flwyddyn i gynyddu nifer y polisïau a oedd yn gyfredol.   
 
ICC 2024.01.25/4 Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
Estynnodd JW groeso cynnes i Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
Cymru a Marie Brousseau-Navarro, y Dirprwy Gomisiynydd a’r Cyfarwyddwr 
Iechyd. Gwahoddodd hwy i gyflwyno i'r Bwrdd, cyn trafodaeth ehangach. 
 
Gan ddefnyddio cyflwyniad sleidiau, tynnodd DW sylw at: 
 

• Cyfarfodydd cynharach gyda JW a TC a oedd wedi helpu i lunio Strategaeth 
Cymru Can; soniodd DW am yr ymgysylltiad gwerthfawr ac adeiladol ag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r meysydd o ddiddordeb a ffocws cyffredin. 
Roedd yr agenda gyffredin hon yn cynnwys ymgyrch i hyrwyddo agenda atal 
strategol a gostyngiad mewn anghydraddoldebau iechyd.  

•  Roedd ymarfer ymgysylltu wedi darparu negeseuon a themâu clir i’r 
Comisiwn: 
- gwella ymwybyddiaeth o'i rôl a'i swyddogaethau ac ysgogi newid; 
- cynnig cymorth ymarferol i sefydliadau wrth gymhwyso Deddf 

Cenedlaethau’r Dyfodol; 
- cydnabod yr heriau ariannol sylweddol sy'n wynebu pob sector, gan 

beryglu ffocws ar benderfyniadau uniongyrchol sy'n seiliedig ar gostau yn 
hytrach nag ar ysgogi newid tymor hwy; 
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- cynnydd cyfyngedig yn erbyn 50 Dangosydd y Comisiwn, sy'n dangos 
bod angen canolbwyntio mwy ar gyflawni; 

• mae Cymru Can yn nodi strategaeth y Comisiwn ar gyfer 2023 – 2030; 
roedd yn cydnabod y bwlch rhwng uchelgais a gweithredu ac anogodd DW 
ddull rhagweithiol o weithredu Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. 

• Nododd y Strategaeth bum 'cenhadaeth': 
- Diwylliant a'r Iaith Gymraeg; 
- Iechyd a Llesiant 
- Economi llesiant; 
- Hinsawdd a natur; 
- Gweithredu ac effaith. 

• Byddai dull pwrpasol o gyflawni pob cenhadaeth, gan ddefnyddio cryfderau'r 
Comisiwn; byddai materion systematig yn gofyn am ddull trawsbynciol. 
Defnyddiodd DW yr agenda bwyd fel enghraifft o hyn, gan fod angen dull 
strategol o ymdrin â phob agwedd ar gynhyrchu bwyd, mynediad a 
diogelwch. Roedd tlodi bwyd yn broblem sylweddol yng Nghymru. 

 
Yna gwahoddodd DW MBN i roi diweddariad ar iechyd a llesiant; tynnodd sylw at: 

• Yr angen i osod canlyniadau iechyd a lles o fewn y model cymdeithasol ar 
gyfer iechyd, gyda symudiad tuag at atal a oedd yn cynnwys mynediad at 
adnoddau digonol a blaengynllunio. 

• Annog cydweithredu ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a 
gweithredwyr perthnasol eraill, gan geisio sicrhau mewnbwn amrywiol i 
ddylunio a datblygu strategaeth. 

•  Y berthynas gref rhwng cyfrifoldebau’r Comisiynydd a rhai Iechyd 
Cyhoeddus Cymru; cydnabu'r cydweithio ac ymgysylltu parhaus rhwng y 
ddau gorff; 

• Materion yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol oedd y materion 
allweddol a godwyd yn ystod y digwyddiadau ymgysylltu. 
 

Diolchodd JW i DW ac MBN am eu cyflwyniad ysbrydoledig, llawn gwybodaeth. Yna 
gwahoddodd sylwadau: 
 
Soniodd MK am bwysigrwydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd 
yn gweithio mewn ffordd gyflenwol yn hytrach na dyblygu gwaith.  
 
Gan gydnabod y synergedd rhwng amcanion Cymru Can ac amcanion Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, gwahoddodd JW SA i roi sylwadau pellach. 
 
Ailadroddodd SA y berthynas waith agos rhwng y ddau sefydliad, gyda 
blynyddoedd lawer o gydweithio; roedd hyn wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer 
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cyflymu cynnydd. Croesawodd hefyd y diffiniad ehangach o iechyd a llesiant fel un 
yr oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ei ystyried yn sylfaenol. Roedd y 
blaenoriaethau a nodir yn y 'cenadaethau' yn cyd-fynd yn dda â rhai Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a byddent yn galluogi rhagor o waith ar yr ysgogiadau 
strwythurol ar gyfer iechyd.  
 
Nododd SA hefyd y gwaith sydd ar y gweill o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru i 
adolygu dangosyddion a sut y gallent gyfrannu orau at welliant; roedd y gwaith 
hwn hefyd yn cyd-fynd yn agos â gwaith y Comisiwn.  
 
Gan adeiladu ar sylwadau SA, nododd HG hefyd fod gofynion Deddf Cenedlaethau'r 
Dyfodol yn sylfaenol i Iechyd Cyhoeddus Cymru; gofynnodd beth arall y gallai'r 
sefydliad ei wneud i helpu i lywio gwaith y Comisiwn. Nododd HG hefyd fod y 
cyflwyniad wedi cyfeirio at gyfyngiadau ariannu yng nghyd-destun Diwylliant a'r 
Iaith Gymraeg; roedd yn gyfyngiad a oedd yn cael ei gymhwyso'n ehangach. 
Cytunodd DW fod cyfyngiadau ariannol yn cael effaith andwyol ar yr holl 
'genadaethau'; byddai gostyngiadau mewn cyllidebau atal yn destun pryder.  
 
Dywedodd DW wrth y Bwrdd ei fod yn gweld Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y 
sefydliad a oedd yn arwain y ffordd ar weithredu nifer o agweddau ar Ddeddf 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Byddai'r Comisiwn yn cyhoeddi Matrics Aeddfedrwydd yn 
fuan; offeryn hunanasesu oedd hwn a fyddai'n galluogi sefydliadau i brofi eu 
camau gweithredu arfaethedig yn erbyn 50 Dangosydd y Comisiwn. Dywedodd SA 
y byddai Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflwyno'r Matrics. 
 
Dywedodd JM y byddai’n croesawu gweithio gyda’r Comisiynydd ar ddau faes, yn 
gyntaf ar Y Mil Diwrnod Cyntaf: Dull Iechyd y Cyhoedd o Gynorthwyo Rhieni ac yn 
ail ar iechyd meddwl, gan geisio symud y model o ofal tymor hwy i ddull ataliol.  
 
Gofynnodd MM am rôl y sector preifat, yn enwedig y cwmnïau hynny sy'n 
ymwneud ag adnoddau naturiol, er enghraifft dŵr. Nododd DW nad oedd Deddf 
Cenedlaethau'r Dyfodol yn cwmpasu'r sector preifat, ond roedd yn croesawu 
ymgysylltu ar sail wirfoddol.   
 
Gofynnodd IB a oedd cyfleoedd i gydweithio ar ddeallusrwydd artiffisial a 
chyfleoedd digidol. Cadarnhaodd DW fod yna gyfleoedd o’r fath a chroesawodd y 
syniad.  
 
Wrth gloi'r drafodaeth, diolchodd JW i DW ac MBN eto am eu cyflwyniad; roedd 
wedi ysgogi trafodaeth sylweddol ar y meysydd o ddiben a diddordeb cyffredin ac 
roedd y Bwrdd yn edrych ymlaen at weithio gyda DW, MBM a Thîm y Comisiwn yn 
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y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Cadarnhaodd y byddai'r Bwrdd, yn ei gyfarfod 
ym mis Mawrth 2024, yn derbyn IMTP 2024/27 i'w gymeradwyo; byddai 
trafodaethau aelodau'r Bwrdd yn cynnwys cydymffurfio â darpariaethau Deddf 
Cenedlaethau'r Dyfodol. SA fyddai'r pwynt cyswllt ar gyfer symud ymlaen â'r 
camau gweithredu a drafodwyd. 
 
Cam Gweithredu: SA 
 
ICC 2024.01.25/5 Rhwydweithiau Staff – Ymlaen  
Yn dilyn ymlaen o gyflwyniadau Rhwydwaith blaenorol i’r Bwrdd, estynnodd JW 
groeso cynnes i JE a GW, cyd-gadeiryddion Rhwydwaith Ymlaen (y Rhwydwaith).  
 
Darparodd JE rywfaint o gefndir ar y rhesymeg dros sefydlu'r Rhwydwaith; roedd 
ef a GW yn frwd dros y Gymraeg, o safbwynt diwylliannol ac iechyd a llesiant, ac 
fel modd o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd. Roeddent yn croesawu'r 
cyfle i gyflwyno i'r Bwrdd drwy gyfrwng y Gymraeg; roeddent yn awyddus i greu 
mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle ac yn ymrwymedig i 
gefnogi nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg.  
 
Canfu JE mai’r her fwyaf oedd annog pobl i ddefnyddio’r iaith lle bynnag y bo modd 
a darparu cymorth defnyddiol. Soniodd GW hefyd am yr angen i barchu'r iaith, a 
rhan o hynny oedd hybu'r defnydd ohoni. 
 
Defnyddiodd JE a GW gyflwyniad sleidiau: 

• i rannu eu cenhadaeth o ddod â phobl ynghyd i annog defnydd o'r Gymraeg; 
i bwysleisio pwysigrwydd defnyddio’r Gymraeg mewn gofal iechyd; bu 
iddynt rannu sylw yn y cyfryngau o enghraifft o ysbyty yn Birmingham. 

• i dynnu sylw at fenter Llywodraeth Cymru i alluogi staff gofal iechyd i 
gyfathrebu yn Gymraeg syml erbyn 2027; 

• i nodi bod nifer y staff sy’n siarad Cymraeg yn Iechyd Cyhoeddus Cymru tua 
40%, gyda rhuglder amrywiol. Mae dros 1000 o staff Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ar lefel sero – yn methu siarad unrhyw Gymraeg; 

• i dynnu sylw at lwyddiannau 2023, gan gynnwys: noddwr gweithredol; 
digwyddiad agoriadol i nodi Dydd Gŵyl Dewi; tair sesiwn Rhwydwaith a oedd 
wedi cynnwys materion ymarferol ond hefyd yn dathlu'r iaith Gymraeg a 
diwylliant Cymru; a chyfarfod cadarnhaol iawn gyda Chomisiynydd y 
Gymraeg; 

• i nodi gwerth Rhwydwaith a arweinir gan y gymuned a allai fod yn gatalydd 
i annog eraill. 
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• Roedd y nodau ar gyfer 2024 yn cynnwys: 
- Creu is-rwydwaith sy'n canolbwyntio ar ddysgwyr; 
- Symud i ffwrdd dros amser oddi wrth gyfieithwyr a symud tuag at 

sesiynau dwyieithog; 
- Dathlu Wythnos y Gymraeg; 
- Digwyddiadau hwyliog gan gynnwys 'blas ar Gymru' a thynnu sylw at 

Gymry a oedd wedi cyfrannu at faes iechyd y cyhoedd a meddygaeth; 
- Siaradwyr gwadd, gan gynnwys Rhwydwaith Enfys a Chomisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 

• ‘Gofynion’ y Bwrdd ar gyfer 2024/25 oedd: 
-  cynnig cefnogaeth ac arwain trwy esiampl gan gynnwys defnyddio 

ymadroddion a chyfarchion Cymraeg; 
- hyrwyddo'r cyfarfodydd a'r digwyddiadau a mynychu dau gyfarfod y 

flwyddyn. 
-  annog staff i wella eu sgiliau Cymraeg; 
- mwynhau a dathlu’r iaith yn hytrach na’i gweld yn rhwystr. 

 
Mynegodd JW ddiolch y Bwrdd am gyflwyniad craff, llawn brwdfrydedd. 
Gwahoddodd MK, fel noddwr gweithredol, i wneud sylwadau. Pwysleisiodd MK lefel 
yr ymrwymiad yr oedd JE a GW yn ei roi i'w rolau cyd-gadeirydd; roeddent wedi 
ysbrydoli aelodau'r Rhwydwaith a diolchodd iddynt am eu gweledigaeth a'u 
brwdfrydedd. 
 
Wrth gloi, cadarnhaodd JW y byddai'r Bwrdd yn cefnogi'r 'gofynion' ac y byddai 
PODCOM yn eu monitro. 
 
Cam Gweithredu: MM/NL/SB 
 
ICC 2024.01.25/6 Eitemau i’w Cymeradwyo 
ICC 2024.01.25/6.1 Risg Strategol 7 
Wrth agor y drafodaeth hon, aeth CB â'r aelodau drwy'r cynllun risg strategol a 
diolchodd i bawb a gymerodd ran am eu cymorth. Roedd hyn wedi cynnwys 
adolygu ystod o ddogfennau yr oedd angen i'r Bwrdd eu hystyried wrth asesu a 
rheoli risg. 
 
Nododd CB y cynnydd a wnaed o ran adnewyddu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol ac 
ym mhrosesau rheoli a chofnodi risg yr adran; mae'r papurau'n nodi'r berthynas 
rhwng y prosesau risg hyn a'r dulliau o waethygu a dad-ddwysáu.  Roedd y gwaith 
a wnaed wedi adlewyrchu trafodaethau yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Tachwedd 
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2023, gan gynnwys symud i ffwrdd o sgôr Coch/Ambr/Gwyrdd (RAG) tuag at 
ddisgrifydd naratif manylach o’r sefyllfa. Nododd CB natur ddeinamig y gwaith, 
gyda newidiadau pellach i'w disgwyl dros amser, ynghylch: eglurder o ran 
amserlenni; disgrifyddion risg; a'r berthynas â'r IMTP.  
 
Aeth CB â'r Bwrdd drwy bob risg strategol; gwnaeth aelodau’r Bwrdd y sylwadau 
a ganlyn: 
 

• Yr angen i adeiladu eglurder ar amserlenni, yn enwedig pan fydd risgiau'n 
ymestyn i'r dyfodol, gyda'r angen o ganlyniad i fapio cynnydd dros amser; 

• yr angen i ailwampio cofrestrau a phrosesau risg y gyfarwyddiaeth; 
• Proses beilot ar y gweill i brofi'r model cynllunio o chwith; 
• Yr angen i nodi'r dulliau gweithredu a'r camau gweithredu a gafodd yr effaith 

fwyaf ar risg a chynnydd dros amser; 
• Safbwynt Iechyd Cyhoeddus Cymru o ran nodi a rheoli risgiau sy’n effeithio 

ar y boblogaeth gyfan, drwy ddull systemau cyfan – dim ond un cyfrannwr 
fyddai Iechyd Cyhoeddus Cymru at reoli’r risg gyffredinol. Roedd yn rhaid i 
ddisgrifyddion risg fod yn glir ynghylch rôl a maint yr effaith; 

• Yr angen i sicrhau adolygiad rheolaidd o’r risg ei hun – defnyddiodd MK 
COVID-19 fel enghraifft o newid risg ac effaith, gyda chanlyniadau i’r 
disgrifydd risg. 

 
Diolchodd CB i aelodau'r Bwrdd am eu safbwyntiau a sylwadau adeiladol, gan 
ailadrodd bod y Gofrestr Risg Strategol yn ddogfen ddeinamig a fyddai'n parhau i 
esblygu. Cadarnhaodd HG y byddai sesiwn datblygu Bwrdd mis Chwefror yn 
cynnwys mapio'r risgiau strategol yn erbyn IMTP 2024/27. 
 
Diolchodd JW i CB am y gwaith sylweddol a oedd yn sail i'r papurau, gan nodi'r 
ystyriaeth barhaus o'r risgiau ar lefel weithredol. 
 
Nododd y Bwrdd yr amrywiaeth o bapurau a ddarparwyd; cymryd sicrwydd o'r 
gwaith parhaus ar risgiau strategol; derbyn sicrwydd ar y cynnydd a wnaed a 
nodi'r gwaith ychwanegol sydd ar y gweill ar lefel weithredol.  
 
ICC 2024.01.25/6.2 Amcanion Cydraddoldeb Strategol 
Cyflwynodd NL y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (y Cynllun), gan fynegi ei ddiolch 
i Sarah Brewer am ei chyfraniad sylweddol at ddatblygu'r Cynllun. Nododd fod y 
Cynllun yn disodli’r un o 2020–2024 ac yn rhychwantu’r cyfnod 2024-2028.  
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Roedd y Cynllun wedi bod yn destun ymgysylltu helaeth ar draws Rhwydweithiau 
Staff, cynrychiolwyr Undebau Llafur a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Roedd adborth o'r Arolwg Staff hefyd wedi 
hysbysu'r cynnwys. 
 
Cadarnhaodd SB fod y Cynllun yn cyd-fynd â Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth 
Llywodraeth Cymru, Cynllun Gweithredu LGBTQ a'r Cynllun Anabledd arfaethedig.  
 
Llongyfarchodd MM NL a SB ar adroddiad clir a chynhwysfawr; canmolodd hefyd 
y cysylltiadau clir rhwng camau gweithredu arfaethedig a mesurau llwyddiant. 
Gofynnodd am oruchwyliaeth lefel Pwyllgor a chadarnhaodd JW y byddai PODCOM 
a QSIC yn goruchwylio agweddau penodol. Ychwanegodd JW longyfarchiadau'r 
Bwrdd i NL, SB a phawb a fu'n ymwneud â datblygu'r Cynllun, gan nodi'r cynnydd 
sylweddol a wnaed ers sesiwn datblygu Bwrdd cynharach, pan oedd y Bwrdd wedi 
gweithio drwy ddrafft cynnar.   
 
Cam Gweithredu: MM/NL/DC/CB/MK 
 
Cymeradwyodd y Bwrdd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a chymerodd 
sicrwydd o'i gynnwys a'r trafodaethau. 
 
ICC 2024.01.25/6.3 Cofnodion Bwrdd a Chofnod Camau Gweithredu 

o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2023 
Cadarnhaodd y Bwrdd y Cofnodion fel cofnod cywir o'r cyfarfod.  
 
Rhoddodd PV ddiweddariad ar y Cofnod Camau Gweithredu. 
 
Cymeradwyodd y Bwrdd y Cofnodion a nododd y sefyllfa o ran y Cofnod Camau 
Gweithredu.  
 
ICC 2024.01.25/7 Eitemau i’w Nodi 
ICC 2024.01.25/7.1 Adroddiad Preifat y Cadeirydd (30 Tachwedd 

2023) 
Eglurodd JW ddiben rhoi’r adroddiad hwn yn gyhoeddus, yn unol â Phrotocol y 
Bwrdd ar gyfer Neilltuo Materion i Gyfarfod Preifat o’r Bwrdd (a Phwyllgorau), a 
ddiweddarwyd ym mis Gorffennaf 2023.  
 
Nododd y Bwrdd Adroddiad Preifat y Cadeirydd.  
 
ICC 2024.01.25/7.2 Blaengynllun y Bwrdd 
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Nododd y Bwrdd y Blaengynllun  
 
ICC 2024.01.25/7.3 Dyddiad y Cyfarfod Bwrdd Ffurfiol Nesaf 
Wrth gloi’r cyfarfod talodd JW deyrnged i KE a oedd yn gadael Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ar ôl wyth mlynedd fel aelod o’r Bwrdd. Mynegodd JW ei diolch i KE am y 
ffordd ragorol yr oedd wedi cyflawni ei rolau Cyfarwyddwr Anweithredol ac Is-
Gadeirydd, gan ymgorffori’r olaf yn llawn a gweithio'n ddiflino i hyrwyddo gwaith 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yng nghyfarfodydd grŵp cymheiriaid yr is-gadeiryddion. 
 
Roedd KE yn was cyhoeddus cyflawn, bob amser yn gwbl barod ar gyfer 
cyfarfodydd, yn gwneud cyfraniadau craff ac yn cydbwyso her a chefnogaeth 
adeiladol yn fedrus. Byddai colled fawr ar ôl KE ac estynnodd JW ddiolch y Bwrdd, 
ynghyd â dymuniadau gorau i'r dyfodol.  
    
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 28 Mawrth 2024 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 14:50 
 


